

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สำหรับการรวบรวม ใช้ ประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล ดังนี้

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านโดยตรง จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จาก การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หรือจากการบันทึกภาพและเสียงในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขพาสปอร์ต เพศ อายุ อาชีพ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น รวมถึงข้อมูลจากการถ่ายภาพ วีดีโอ เสียงบันทึก ส่วนข้อมูลสุขภาพและประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ โดยที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การติดต่อสื่อสาร และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การส่งเอกสาร การแจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ การยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การรวบรวมข้อมูลจากการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มีเพื่อบรรลurposeประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรค ตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย อีกทั้ง อาจเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้ขณะที่มีการดำเนินการนั้น

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดและเข้าประชุมผู้ถือหุ้น จะเก็บไว้ 1 เดือนหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้วจะมีการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บและเผยแพร่ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยนโยบายการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และหรือตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างไร

บริษัทฯ จะพิจารณาบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอย่างไร

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและภายใต้หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ขอลบข้อมูลของท่าน ห้ามไม่ให้ประมวลผลข้อมูล หรือขอให้โอนย้ายข้อมูลของท่าน ในการใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อสงวนสิทธิของ บริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอ กรณีเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุผล เป็นคำขอฟุ่มเฟือย การดำเนินการตามคำขอจะทำให้กระทบในด้านลบต่อบุคคลอื่น บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการประมวลผลตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ทำลายข้อมูลนั้นแล้วเนื่องจากพ้นระยะเวลาการเก็บข้อมูลแล้ว

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: เลขานุการบริษัท

199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02 797 7000 ต่อ 7044, 7045, 7047 และ 7048

อีเมล: Companysecretary@siamcitycement.com